

คำถาม-คำตอบเกี่ยวกับงานจดทะเบียนพาณิชย์

ข้อ	คำถาม	คำตอบ
๑	<p>ประเภทพาณิชย์กิจ</p> <p>การรับจ้างทำเครื่องประดับอัญมณี สามารถจดทะเบียนพาณิชย์ได้หรือไม่</p>	<p>การรับจ้างทำอัญมณีรวมถึงการรับจ้างทำของทุกชนิด ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ไม่ได้ประกาศให้จดทะเบียนพาณิชย์</p>
๒	<p>การประกอบพาณิชย์กิจการของเก๋ารวมถึงการให้เช่าพระเครื่อง สามารถจดทะเบียนพาณิชย์ได้หรือไม่</p>	<p>การให้เช่าพระเครื่องสามารถจดทะเบียนพาณิชย์ได้ โดยให้ระบุชนิดแห่งพาณิชย์กิจการเป็นการจำหน่ายพระเครื่อง ส่วนกรณีการประกอบพาณิชย์กิจการของเก๋า กฎหมายกำหนดให้ผู้ค้าจะต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการค้าของเก๋าจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย หากผู้ค้าจะดำเนินการจดทะเบียนพาณิชย์ ผู้ค้าจะแนบใบอนุญาตการประกอบกิจการค้าของเก๋าหรือไม่ก็ได้</p>
๓	<p>การให้เช่าอาคารเป็นที่พักอาศัยหรือเป็นโกดังเก็บสินค้า สามารถจดทะเบียนพาณิชย์ได้หรือไม่</p>	<p>การให้เช่าอาคารเป็นที่พักอาศัยหรือโกดังเก็บสินค้า เป็นการให้เช่าทรัพย์สิน ซึ่งกฎหมายมิได้กำหนดให้ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ เว้นแต่ การให้เช่าห้องพักของโรงแรม สามารถจดทะเบียนพาณิชย์</p> <p>ในส่วนของการให้เช่าอพาร์ทเมนต์เป็นรายวันหรือรายเดือน หากมิได้มีสภาพเป็นโรงแรม ประกาศกระทรวงพาณิชย์มิได้กำหนดให้ต้องจดทะเบียนพาณิชย์</p>
๔	<p>งานบริการและงานรับจ้าง สามารถจดทะเบียนพาณิชย์ได้หรือไม่</p>	<p>งานบริการและงานรับจ้าง ประกาศกระทรวงพาณิชย์มิได้กำหนดให้ต้องจดทะเบียนพาณิชย์</p>
๕	<p>การรับจองตัวเครื่องบินและการเป็นตัวแทนขายกรมธรรม์ประกันชีวิต สามารถจดทะเบียนพาณิชย์ได้หรือไม่</p>	<p>การรับจองตัวเครื่องบินและการขายกรมธรรม์ประกันชีวิต ถือเป็นธุรกิจบริการ ไม่ถือเป็นพาณิชย์กิจการที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์</p>

ข้อ	คำถาม	คำตอบ
๖	การนำเข้าสัตว์เลี้ยงจากต่างประเทศเพื่อจำหน่าย สามารถจดทะเบียนพาณิชย์ได้หรือไม่	ประกาศกระทรวงพาณิชย์กำหนดให้ การจำหน่ายสินค้าที่มีราคาตั้งแต่ ๒๐ บาทขึ้นไปจะต้องจดทะเบียนพาณิชย์ โดยมีได้พิจารณาถึงแหล่งที่มาของสินค้านั้นๆ ดังนั้นสามารถจดทะเบียนพาณิชย์ได้
๗	การเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าในแคตตาล็อกสามารถระบุชนิดแห่งพาณิชย์กิจอย่างไร	ระบุชนิดแห่งพาณิชย์กิจการเป็นตัวแทนจำหน่าย.. (ระบุสินค้าที่จำหน่าย)..... ซึ่งคำว่า “ตัวแทนจำหน่าย” หมายถึง การที่ผู้จำหน่ายไม่มีสินค้าเป็นของตัวเอง มีหรือไม่มีหน้าร้านก็ได้ เป็นการรับใบสั่งซื้อจากผู้สั่งซื้อและจำหน่ายสินค้าแทนเจ้าของสินค้า
๘	ผู้ประกอบการพาณิชย์กิจระบุชนิดแห่งพาณิชย์กิจเกินกว่าที่จะกรอกในแบบคำขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) และพิมพ์ในแบบฟอร์มใบทะเบียนพาณิชย์ (แบบ พ.ค.๐๔๐๓) นายทะเบียนพาณิชย์จะมีแนวทางปฏิบัติอย่างไร	แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.) ให้กรอกชนิดแห่งพาณิชย์กิจเพิ่ม โดยให้กรอกเพิ่มเฉพาะข้อ (๓) ส่วนใบทะเบียนพาณิชย์ให้พิมพ์ชนิดแห่งพาณิชย์กิจจนหมดบรรทัดแล้วใช้ (๗) ต่อท้าย หากผู้ประกอบการพาณิชย์กิจต้องการให้แสดงรายการที่ไม่มีปรากฏในใบทะเบียนพาณิชย์ ให้ขอคัดสำเนาแบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบบ ทพ.) กับนายทะเบียนพาณิชย์ โดยเสียค่าธรรมเนียม ๓๐ บาทต่อ ๑ ชุด
๙	การรับจำหน่ายทะเบียนรถยนต์และการรับจำหน่ายบัตรกดเงินสด (ATM) สามารถจดทะเบียนพาณิชย์ได้หรือไม่	ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์กำหนดให้การประกอบพาณิชย์กิจโรงรับจำหน่าย ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ ดังนั้น การรับจำหน่ายอื่นๆไม่ต้องจดทะเบียน
๑๐	พาณิชย์กิจรับเหมาก่อสร้างสามารถจดทะเบียนพาณิชย์ได้หรือไม่	การรับเหมาก่อสร้างเป็นงานรับจ้างทำของ กฎหมายยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ แต่หากผู้ประกอบการพาณิชย์กิจขายวัสดุก่อสร้างด้วย ก็ให้จดทะเบียนพาณิชย์เฉพาะการขายวัสดุก่อสร้างได้ จะจดทะเบียนในลักษณะเป็นพาณิชย์กิจฟุ้ง คือ ขายวัสดุก่อสร้างและรับเหมาก่อสร้างไม่ได้

ข้อ	คำถาม	คำตอบ
๑๑	การเขียนบทความเพื่อจำหน่าย สามารถจดทะเบียนพาณิชย์ได้หรือไม่	ไม่ได้ เนื่องจากไม่เข้าลักษณะการเป็นผู้ประกอบพาณิชย์กิจ (การค้าปกติ)
๑๒	สหกรณ์จะจดทะเบียนพาณิชย์ได้หรือไม่	สหกรณ์ ไม่อยู่ภายใต้บังคับของ พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามมาตรา ๗ จึงไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์
๑๓	หาบเร่ แผงลอย ต้องจดทะเบียนพาณิชย์อย่างไร	หาบเร่ แผงลอย ไม่อยู่ภายใต้บังคับของ พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามมาตรา ๗ จึงไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์
๑๔	กรณีที่มีแหล่งค้าขายที่เป็นแผงถาวรในศูนย์การค้า ต้องจดทะเบียนพาณิชย์หรือไม่	ถือเป็นหลักแหล่งถาวรต้องจดทะเบียนพาณิชย์ ทั้งนี้ต้องระบุสถานที่ในการจดทะเบียนให้ชัดเจน
๑๕	เหตุใด งานรับจ้างทำของ งานซ่อมบำรุง และงานบริการต่างๆ จึงไม่สามารถจดทะเบียนพาณิชย์ได้	เนื่องจากประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ให้ผู้ประกอบพาณิชย์กิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๓ ไม่ได้กำหนดให้งานรับจ้างทำของ งานซ่อมบำรุง และงานบริการต่างๆ เป็นพาณิชย์กิจที่ต้องจดทะเบียน จึงได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์
๑๖	การขนส่งโดยรถยนต์ประจำทางตามประกาศกระทรวงพาณิชย์หมายถึงขนส่งประเภทใด	หมายถึงการขนส่งคนโดยสาร ที่มีการสัมปทานเดินรถโดยกำหนดเส้นทางที่แน่นอน กรณีขนส่งป้ายดำ มิใช่การขนส่งตามประกาศกระทรวงพาณิชย์
๑๗	กรณีนิติบุคคลประสงค์ขอจดทะเบียนพาณิชย์ จำเป็นหรือไม่ที่ชนิดแห่งพาณิชย์กิจต้องตรงตามวัตถุประสงค์ของหนังสือรับรองนิติบุคคล	การระบุนิติแห่งพาณิชย์กิจของนิติบุคคลจะต้องตรงตามวัตถุประสงค์ที่จดทะเบียนของนิติบุคคล แต่ในกรณีเป็นวิธีการขาย เช่น การขายเครื่องสำอางผ่านระบบอินเทอร์เน็ต การขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เป็นวิธีการขาย ถ้าวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล ได้ระบุว่าประกอบกิจการค้าเครื่องสำอาง โดยไม่ได้ระบุวิธีการขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ก็สามารถจดทะเบียนพาณิชย์ได้

ข้อ	คำถาม	คำตอบ
๑๘	โพลก๊วน คืออะไร	คือ เอกสารส่งเงินไปต่างประเทศ
๑๙	การประกอบกิจการใดบ้างที่จะต้องมาจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	<p>กิจการดังต่อไปนี้ต้องมาจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. การซื้อขายสินค้าหรือบริการ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ๒. การบริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider : ISP) ๓. ให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Web Hosting) ๔. บริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (e-Marketplace) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ เว็บไซต์ : http://www.dbd.go.th หัวข้อ “บริการกรม” เลือก “การส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์” เลือก “การสร้างเชื่อมั่นในการประกอบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์” เลือก “คำแนะนำการจดทะเบียน”
๒๐	<p>ผู้ประกอบการพาณิชย์กิจ</p> <p>ผู้ประกอบการพาณิชย์กิจเป็นบุคคลธรรมดาประสงค์จะเพิ่มบุคคลเป็นหุ้นส่วนสามารถกระทำได้หรือไม่อย่างไร</p>	<p>ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากผู้ประกอบการพาณิชย์กิจมีสถานะที่แตกต่างกัน สามารถดำเนินการได้ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. จดทะเบียนเลิกพาณิชย์กิจของบุคคลธรรมดา ๒. จดทะเบียนจัดตั้งผู้ประกอบการพาณิชย์กิจเป็นคณะบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่มีโชันติบุคคล
๒๑	ขายสินค้าในงานเทศกาลประจำปีหรือขายผลไม่ตามฤดูกาล ต้องจดทะเบียนพาณิชย์หรือไม่	ผู้ประกอบการพาณิชย์กิจ หมายถึงผู้ประกอบการค้าเป็นอาชีพปกติ ดังนั้น หากขายเฉพาะเวลามีงานประจำปีหรือขายตามฤดูกาล ไม่ถือเป็นการประกอบการค้าเป็นอาชีพปกติ จึงยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์

ข้อ	คำถาม	คำตอบ
๒๒	คนต่างด้าวที่ประกอบพาณิชย์กิจในประเทศไทย สามารถจดทะเบียนพาณิชย์ได้หรือไม่	<p>คนต่างด้าวที่จะประกอบธุรกิจในประเทศไทยได้ ต้องพิจารณาว่าเป็นธุรกิจที่ต้องได้รับอนุญาตให้คนต่างด้าวดำเนินการได้หรือไม่ตาม พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๔๓ หากเป็นธุรกิจที่ต้องได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ผู้จดทะเบียนจะต้องแนบใบอนุญาตการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวประกอบคำขอด้วย ดังนั้นก่อนที่จะรับจดทะเบียนให้สอบถามเจ้าหน้าที่สำนักบริหารการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๔๔๒๕-๒๖</p> <p>สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติอเมริกันนั้นสามารถประกอบกิจการได้โดยไม่ต้องขอรับอนุญาตก่อน เนื่องจากประเทศไทย ได้ทำสนธิสัญญาระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกา ซึ่งการพิจารณาสัญชาติของบุคคลสามารถพิจารณาได้จากหนังสือเดินทางหรือสอบถามไปยังสถานทูต ส่วนการกำหนดเลขทะเบียนให้ใช้เลขทะเบียนตามที่กำหนดตามคำสั่งสำนักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ที่ ๑/๒๕๕๓ ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้กำหนดเลขทะเบียนดังกล่าวและ ส่งให้สำนักงานทะเบียนพาณิชย์เทศบาล/อบต. แล้ว</p>
๒๓	กฎหมายกำหนดให้ผู้เยาว์อายุเท่าไร สามารถจดทะเบียนพาณิชย์ได้	จะต้องมีอายุตั้งแต่ ๑๒ ปีขึ้นไป และต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม โดยเทียบเคียงระเบียบฯ การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท
๒๔	<p><u>ชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชย์กิจ</u></p> <p>ในการจดทะเบียนพาณิชย์ หากผู้จดทะเบียนไม่ระบุชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชย์กิจได้หรือไม่</p>	กฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์ได้กำหนดให้ชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชย์กิจเป็นรายการจดทะเบียนที่บังคับให้ผู้ประกอบพาณิชย์กิจต้องแจ้งไว้ในรายการจดทะเบียน กรณีไม่มีชื่อหรือไม่ได้ตั้งชื่อไว้ ให้ใช้ชื่อของผู้ประกอบพาณิชย์กิจเป็นชื่อร้าน

ข้อ	คำถาม	คำตอบ
๒๕	ชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชย์กิจ สามารถจดทะเบียนซ้ำกันได้หรือไม่	ได้ ไม่มีกฎหมายห้าม อย่างไรก็ตาม แนวทางการพิจารณาในเรื่องนี้ให้นำระเบียบสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทเกี่ยวกับเรื่องชื่อมาใช้บังคับโดยอนุโลม (ดูคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับนายทะเบียนพาณิชย์และพนักงานเจ้าหน้าที่ บทที่ ๓)
๒๖	เมื่อจดทะเบียนพาณิชย์แล้ว ต่อมาผู้ประกอบการพาณิชย์กิจการต้องการเปลี่ยนชื่อร้านสามารถทำได้หรือไม่	ได้ โดยให้ยื่นจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อพาณิชย์กิจ
๒๗	ในกรณีผู้ประกอบการพาณิชย์กิจไม่ระบุชื่อที่ใช้ในการประกอบกิจการ นายทะเบียนจะออกใบทะเบียนพาณิชย์ (แบบ พ.ค.๐๔๐๓) ให้อย่างไร	ในใบทะเบียนพาณิชย์ (แบบ พ.ค.๐๔๐๓) ให้ระบุชื่อผู้ประกอบการพาณิชย์กิจ เป็นชื่อที่ใช้ในการประกอบกิจการ
๒๘	ประกอบกิจการในรูปแบบห้างหุ้นส่วนสามัญ แต่จะไม่ระบุคำว่า “ห้างหุ้นส่วนสามัญ” ไว้หน้าชื่อห้างได้หรือไม่	จะระบุคำว่า “ห้าง” หรือ “ห้างหุ้นส่วน” หรือ “ห้างหุ้นส่วนสามัญ” ไว้หน้าชื่อก็ได้ หรือไม่ระบุก็ได้
๒๙	ผู้ประกอบการพาณิชย์กิจที่มีได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นห้างหุ้นส่วน จะใช้ชื่อในการประกอบพาณิชย์กิจเป็นห้างหุ้นส่วนได้หรือไม่	กฎหมายไม่ได้ห้ามไว้ แต่เนื่องจากไม่มีสภาพเป็นห้างหุ้นส่วนจึงไม่สมควรที่จะใช้คำว่าห้างหุ้นส่วนหน้าชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชย์กิจ เพราะจะทำให้บุคคลอื่นเข้าใจผิดได้
๓๐	สำนักงานแห่งใหญ่/สำนักงานสาขา ที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่แห่งเดียวกันสามารถจดทะเบียนพาณิชย์เป็นหลายพาณิชย์กิจได้หรือไม่	แนวทางปฏิบัติให้ผู้ประกอบการพาณิชย์กิจจัดแบ่งพื้นที่ของแต่ละร้านให้เป็นสัดส่วนชัดเจนและปิดป้ายในแต่ละส่วนที่เป็นร้านค้า ก็สามารถขอจดทะเบียนพาณิชย์ได้
๓๑	สำนักงานสาขาสามารถจำหน่ายสินค้าแตกต่างจากสำนักงานแห่งใหญ่ได้หรือไม่	ผู้ประกอบการพาณิชย์กิจจดทะเบียนพาณิชย์กิจประเภทใดต้องประกอบกิจการค้าตามที่ขอจดทะเบียนไว้

ข้อ	คำถาม	คำตอบ
๓๒	<p>ผู้ประกอบการพาณิชย์กิจการต้องการเพิ่มสาขาจะดำเนินการอย่างไรและระบุชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชย์กิจการอย่างไร</p>	<p>กรณีและผู้ประกอบการพาณิชย์กิจการจดทะเบียนเพิ่มสาขา หรือย้ายสาขา โดยสำนักงานแห่งใหญ่อยู่ในท้องที่ใดให้ขอจดทะเบียนพาณิชย์ ณ สำนักงานทะเบียนพาณิชย์ท้องที่นั้น เนื่องจากถือว่าเป็นการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>ชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชย์กิจการให้ระบุชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชย์กิจการเดิม แล้ววงเล็บ “สาขา” ต่อท้ายชื่อ</p> <p>กรณีและผู้ประกอบการพาณิชย์กิจการมีสำนักงานสาขา แต่ต้องการจดทะเบียนสำนักงานสาขานั้นเป็นสำนักงานแห่งใหญ่อีกแห่ง ก็สามารถจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่) ได้ แต่ให้ถือว่าสำนักงานที่ตั้งใหม่ไม่ได้เป็นสำนักงานสาขาของร้านเดิม</p>
๓๓	<p>ผู้ประกอบการพาณิชย์กิจการจดทะเบียนย้ายสำนักงานแห่งใหญ่ไปตั้งอยู่ ณ เขตท้องที่ของเทศบาลหรืออบต.อื่น สามารถทำได้หรือไม่</p>	<p>ได้ โดยให้ยื่นคำขอจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงสำนักงานแห่งใหญ่ ณ เทศบาลหรืออบต. ที่สำนักงานแห่งใหญ่ของร้านค้านั้นตั้งอยู่ และเมื่อนายทะเบียนรับจดทะเบียนแล้ว ให้จัดส่งคำขอจดทะเบียนพร้อมแฟ้มทะเบียนไปยังเทศบาล/อบต.ที่ผู้ประกอบการพาณิชย์กิจการนั้นย้ายไป</p> <p>สำหรับเทศบาล/อบต.ที่ได้รับโอนแฟ้มทะเบียนเมื่อได้รับแฟ้มทะเบียนแล้ว ให้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ประกอบการพาณิชย์กิจการตามที่ตั้งใหม่ ว่าหากผู้ประกอบการพาณิชย์กิจการจะยื่นจดทะเบียนหรือขอตรวจหรือคัดสำเนาเอกสารก็ให้ติดต่อที่เทศบาล/อบต.ที่รับโอนแฟ้ม</p>
๓๔	<p>การเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่จะต้องจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชย์กิจการก่อนหรือไม่</p>	<p>การเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ สามารถดำเนินการขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ได้เลย โดยไม่ต้องเลิกประกอบพาณิชย์กิจการเดิม</p>

ข้อ	คำถาม	คำตอบ
๓๕	<p><u>อำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์</u></p> <p>เจ้าหน้าที่ของเทศบาล/อบต. ต้องการทำบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ สามารถติดต่อทำบัตรได้ที่ไหน</p>	<p>ให้เจ้าหน้าที่ใช้บัตรประจำตัวที่เทศบาลหรืออบต. ออกให้ ประกอบกับคำสั่งของเทศบาลหรืออบต.แต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ และประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การตั้งสำนักงานทะเบียนพาณิชย์ แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๓</p>
๓๖	<p>ผู้ประกอบการพาณิชย์กิจขอจดทะเบียนพาณิชย์เพื่อไปขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน กรณีดังกล่าว นายทะเบียนพาณิชย์สามารถออกตรวจสอบสถานประกอบการก่อนการรับจดทะเบียนพาณิชย์หรือไม่</p>	<p>หากมีเหตุอันควรสงสัยก็สามารถขอออกตรวจสอบสถานประกอบการก่อนได้ โดยอาศัยอำนาจตาม . พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ มาตรา ๑๗</p>
๓๗	<p>พนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์มีอำนาจหน้าที่อย่างไร</p>	<p><u>พนักงานเจ้าหน้าที่</u> มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. เข้าไปทำการตรวจสอบในสำนักงานของผู้ประกอบพาณิชย์กิจในระหว่างเวลาทำงานได้ (พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ มาตรา ๑๗) ๒. ให้ตรวจดูหรือคัดสำเนาและรับรองสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์ เมื่อมีผู้ร้องขอและได้เสียค่าธรรมเนียมตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง (พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ มาตรา ๑๘) <p><u>นายทะเบียนพาณิชย์</u> มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. รับจดทะเบียนพาณิชย์และออกใบทะเบียนพาณิชย์ให้แก่ผู้จดทะเบียน (พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ มาตรา ๑๔) ๒. ออกคำสั่งเรียกผู้ประกอบการพาณิชย์กิจสอบสวนข้อความอันเกี่ยวกับการจดทะเบียน ๓. . เข้าไปทำการตรวจสอบในสำนักงานของผู้ประกอบพาณิชย์กิจในระหว่างเวลาทำงานได้ (พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ มาตรา ๑๗)

ข้อ	คำถาม	คำตอบ
๓๘	การออกตรวจสอบสถานประกอบการของผู้ประกอบพาณิชย์กิจ ดำเนินการในกรณีใด	<p>กฎหมายทะเบียนพาณิชย์ไม่ได้กำหนดสาเหตุของการออกตรวจสอบสถานประกอบการของผู้ประกอบพาณิชย์กิจ ดังนั้น พนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์สามารถออกตรวจได้ทุกกรณี เช่น ออกตรวจเพื่อให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการ ออกตรวจเพื่อตรวจสอบว่าผู้ประกอบการได้จดทะเบียนพาณิชย์ถูกต้องหรือไม่</p> <p>ทั้งนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจำตัวที่หน่วยงานออกให้ พร้อมคำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ ประกอบกับประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องการตั้งสำนักงานทะเบียนพาณิชย์ แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๓</p>
๓๙	กฎหมายกำหนดให้สามารถออกตรวจสอบสถานประกอบการในเวลาทำการ คำว่า “เวลาทำการ” หมายถึงเวลาใด	หมายถึงเวลาทำการของสถานประกอบการนั้น ตั้งแต่เวลาเปิดร้านจนถึงเวลาปิดร้าน
๔๐	หลังจากออกตรวจสอบสถานประกอบการ พบว่าผู้ประกอบการพาณิชย์กิจไม่ได้จดทะเบียนพาณิชย์ เห็นควรดำเนินการอย่างไร	แจ้งให้ผู้ประกอบพาณิชย์กิจ ไปดำเนินการจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน ๓๐ วัน หากไม่ดำเนินการสามารถดำเนินคดีตามกฎหมายได้ โดยให้รวบรวมหลักฐานแล้วแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินคดี
๔๑	<p>คำขอและเอกสารการจดทะเบียน</p> <p>กรณีที่ผู้ประกอบการพาณิชย์กิจขายหรือให้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต มีหลายเว็บไซต์ จะกรอกรายละเอียดเว็บไซต์อย่างไร</p>	ให้กรอกรายละเอียดเว็บไซต์ในเอกสารแนบแบบ ทพ.เว็บไซต์ละ ๑ แผ่น
๔๒	การกรอกคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.) ในส่วนของการลงลายมือชื่อผู้ประกอบการ พาณิชย์กิจ หากผู้ประกอบการพาณิชย์กิจมีสถานะเป็นนิติบุคคลจำเป็นจะต้องประทับตรา หรือไม่ อย่างไร	<p>๑. กรณีที่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล/ห้างหุ้นส่วนจำกัดต้องประทับตรา</p> <p>๒. กรณีเป็นบริษัทจำกัด หากกำหนดว่าการลงลายมือชื่อกรรมการต้องประทับ ก็ให้ประทับตราบริษัทด้วย</p>

ข้อ	คำถาม	คำตอบ
๔๓	คำร้องทั่วไปใช้ในกรณีใด	ใช้สำหรับร้องขอให้นายทะเบียนแก้ไขในเรื่องอื่นๆ ที่ไม่ต้องจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ เช่น การเปลี่ยนคำหน้านาม ชื่อ ชื่อสกุล ของผู้ประกอบการพาณิชย์ หรือกรณีที่ทางราชการเปลี่ยนชื่อถนน หรือแบ่งเขตการปกครองใหม่ โดยผู้ประกอบการพาณิชย์ไม่ได้ย้ายสำนักงาน หรือการเปลี่ยนสัญชาติโดยได้รับอนุญาตจากทางราชการแล้ว
๔๔	ใบรับการค้าลิขสิทธิ์ใช้ในกรณีใด	ใช้ในกรณีที่ขายหรือให้เช่า แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดิทัศน์ แผ่นวีดิทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดิทัศน์ระบบดิจิทัลเฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิงเท่านั้น
๔๕	ด้านหลังใบสินค้าลิขสิทธิ์ที่ออกให้โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ จะต้องระบุรายละเอียดอย่างไร	๑. ชื่อผู้ประกอบการพาณิชย์ ๒. ชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชย์ ๓. ทะเบียนเลขที่ ๔. คำขอที่
๔๖	ผู้ประกอบการพาณิชย์มอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการจดทะเบียนพาณิชย์ ได้หรือไม่	ได้ โดยให้จัดทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน และปิดอากรแสตมป์ จำนวน ๑๐ บาท
๔๗	หนังสือมอบอำนาจต้องมีผู้เป็นพยานจำนวนเท่าใดจึงจะมีผลทางกฎหมาย	กฎหมายไม่ได้กำหนดจำนวนพยานในการทำหนังสือมอบอำนาจ
๔๘	การขอตรวจและคัดสำเนาเอกสาร ประชาชนทั่วไปสามารถขอตรวจเอกสารและขอคัดสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์ได้หรือไม่ จะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของกิจการหรือไม่	ประชาชนทั่วไปสามารถขอตรวจและคัดสำเนาเอกสารเกี่ยวกับเอกสารการจดทะเบียนพาณิชย์ได้ เมื่อได้เสียค่าธรรมเนียมตามที่กำหนดไว้กฎกระทรวงโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของกิจการก่อน อัตราค่าธรรมเนียมในการตรวจ รายละเอียด ๒๐ บาท อัตราค่าธรรมเนียมในการรับรองสำเนาเอกสาร ชุดละ ๓๐ บาท (๑ คำขอจดทะเบียนพร้อมเอกสารประกอบ คิดเป็น ๑ ชุด) (พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ ๒๕๕๙ มาตรา ๑๘)

ข้อ	คำถาม	คำตอบ
๔๙	การขอตรวจดูเอกสาร การขอคัดและรับรองสำเนาเอกสารพนักงานเจ้าหน้าที่ที่สามารถรับรองสำเนาเอกสารแทนนายทะเบียนพาณิชย์ได้หรือไม่	ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๙๙ มาตรา ๑๘ ได้ให้อำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่รับรองสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์
๕๐	ใบทะเบียนพาณิชย์ /ใบแทน ผู้ประกอบการพาณิชย์ที่มีสถานประกอบการพาณิชย์ กิจและมีการจำหน่ายสินค้าบนหน้า เว็บไซต์ร่วมด้วย นายทะเบียนพาณิชย์จะออก ใบทะเบียนพาณิชย์อย่างไร	นายทะเบียนพาณิชย์ออกใบทะเบียนพาณิชย์ตามความเป็นจริง โดยระบุชนิดแห่งพาณิชย์กิจที่จำหน่าย ร่วมกับการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่อ อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
๕๑	ใบทะเบียนพาณิชย์มีกำหนดระยะเวลาหมดอายุหรือไม่	ใบทะเบียนพาณิชย์ไม่ได้มีการกำหนดระยะเวลาหมดอายุ กล่าวคือ ใบทะเบียนพาณิชย์ใช้ได้จนกว่าผู้ประกอบการพาณิชย์กิจจะเลิกประกอบกิจการ
๕๒	ใบทะเบียนพาณิชย์สูญหาย นายทะเบียนพาณิชย์ได้ออกใบแทนให้เรียบร้อยแล้ว หากผู้ประกอบการพาณิชย์กิจประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนพาณิชย์ จำเป็นจะต้องประทับตรา คำว่า “ใบแทน” อีกหรือไม่	ถือว่าเป็นการยื่นจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลง ให้ออกใบทะเบียนพาณิชย์ให้ใหม่โดยไม่ต้องประทับตราคำว่า “ใบแทน” อีก
๕๓	การออกใบแทนทะเบียนพาณิชย์ มีแนวทางการปฏิบัติอย่างไร	การออกใบแทน ฯ กระทำได้ในกรณีที่ใบทะเบียนพาณิชย์สูญหาย ซึ่งการลงรายละเอียดในใบทะเบียนพาณิชย์จะเหมือนฉบับเดิมทุกประการ เว้นแต่วันที่ออกใบแทนจะต้องเป็นวันที่ปัจจุบันที่นายทะเบียน ได้ดำเนินการออกใบแทนให้กับผู้ประกอบการพาณิชย์ กิจ หากใบทะเบียนพาณิชย์ฉบับเดิมสูญหาย และเลขทะเบียนพาณิชย์มิได้เป็นเลขตามบัตรประจำตัวประชาชน ห้ามมิให้นายทะเบียนฯเปลี่ยนแปลงเลขทะเบียนพาณิชย์ให้เป็นเลขตามบัตรประจำตัวประชาชน

ข้อ	คำถาม	คำตอบ
๕๔	ใบทะเบียนพาณิชย์สูญหาย หรือชำรุดเสียหาย ผู้ประกอบพาณิชย์กิจจะต้องดำเนินการอย่างไร	ให้ผู้ประกอบพาณิชย์กิจขอให้นายทะเบียนพาณิชย์ ออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ โดยใช้แบบบริการ ข้อมูลธุรกิจ และไม่ต้องแนบบใบแจ้งความ แต่ให้นายทะเบียนบันทึกถ้อยคำไว้ในคำร้องไว้เป็นหลักฐาน เนื่องจากนายทะเบียนพาณิชย์เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ สามารถรับแจ้งกรณีใบทะเบียนพาณิชย์หายได้
๕๕	อื่นๆ ผู้ประกอบพาณิชย์กิจจะระบุวันที่เริ่มต้นประกอบพาณิชย์กิจในประเทศไทยเกินกว่า ๓๐ วัน นับแต่วันที่ขอจดทะเบียนพาณิชย์ สามารถขอจดทะเบียนพาณิชย์ได้หรือไม่ และหากขอจดทะเบียนพาณิชย์ได้ นายทะเบียนพาณิชย์ควรระบุวันที่ออกใบทะเบียนพาณิชย์อย่างไร	ผู้ประกอบพาณิชย์กิจสามารถระบุวันที่เริ่มต้นประกอบพาณิชย์กิจในประเทศไทยย้อนหลังตามที่ข้อเท็จจริงได้ แต่นายทะเบียนพาณิชย์สามารถรับจดทะเบียนให้ ณ วันที่ชำระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน โดยให้ ระบุวันที่ได้จดทะเบียนพาณิชย์ในใบทะเบียนพาณิชย์ (แบบ พ.ค. ๐๔๐๓) เป็นวันเดียวกับที่ชำระค่าธรรมเนียม ไม่สามารถรับจดทะเบียนย้อนหลังได้
๕๖	ห้างหุ้นส่วนสามัญประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงหุ้นส่วนใหม่ทั้งหมด สามารถกระทำได้หรือไม่	ห้างหุ้นส่วนสามัญประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงหุ้นส่วนใหม่ทั้งหมดสามารถทำได้ โดยขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงหุ้นส่วน พร้อมแนบเอกสารชี้แจงการเปลี่ยนแปลงหุ้นส่วน ในกรณีนี้จะต้องเปลี่ยนแปลงหุ้นส่วนผู้จัดการด้วย
๕๗	ผู้ประกอบพาณิชย์กิจต้องการโอนกิจการให้แก่บุคคลอื่นสามารถกระทำได้หรือไม่	การจดทะเบียนพาณิชย์กิจถือเป็นเรื่องเฉพาะตัวบุคคล ไม่สามารถโอนกิจการให้บุคคลอื่นได้ หากประสงค์จะโอนกิจการ ให้ผู้ประกอบพาณิชย์กิจรายเดิมนำจดทะเบียนเลิกก่อน แล้วให้ผู้ประกอบพาณิชย์กิจรายใหม่จดทะเบียนตั้งใหม่ โดยให้ระบุไว้ในข้อ ๙ ในคำขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) ว่ารับโอนกิจการนี้ จาก “ระบุชื่อผู้ประกอบพาณิชย์กิจรายเดิม” ทั้งนี้จะยื่นจดทะเบียนพร้อมกันในวันเดียวกันก็ได้ แต่ให้ยื่นจดทะเบียนเลิกก่อนแล้วจึงจดทะเบียนตั้งใหม่

ข้อ	คำถาม	คำตอบ
๕๘	<p>การจดทะเบียนพาณิชย์ของนิติบุคคล ต่างประเทศบุคคลใดเป็นผู้รับรองเอกสารที่นำมายื่น ประกอบการขอจดทะเบียนพาณิชย์</p>	<p>ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๒๖ กำหนดให้ เอกสารที่ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ให้จัดทำเป็นภาษาไทย ถ้าเป็นเอกสารที่ทำขึ้นเป็นภาษาต่างประเทศให้จัดทำคำแปลเป็นภาษาไทยที่มีการรับรองความถูกต้องมาขึ้นภายในระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่กำหนด</p> <p>ข้อ ๑ การรับรองความถูกต้องของคำแปลเป็นภาษาไทยให้กระทำโดย</p> <p>(๑) คนไทยที่จบการศึกษาในระดับที่ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในหลักสูตรที่ใช้ภาษาที่ปรากฏ ในเอกสารนั้นเป็นภาษาในการเรียนการสอน</p> <p>(๒) อาจารย์ในสถาบันการศึกษา ระดับอุดมศึกษา และเป็นผู้สอนภาษาที่ปรากฏในเอกสารนั้น ในสถาบันการศึกษาดังกล่าว</p> <p>(๓) สถานทูตหรือสถานกงสุลต่างประเทศที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย โดยประเทศนั้นใช้ภาษาที่ปรากฏในเอกสารนั้นเป็นภาษาราชการ</p> <p>(๔) สถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ</p> <p>ข้อ ๒ เจ้าหน้าที่จะยอมรับเอกสารที่ทำขึ้นเป็นภาษาต่างประเทศ โดยไม่ต้องให้จัดทำคำแปลเป็นภาษาไทยได้ในกรณีดังต่อไปนี้</p> <p>(๑) เจ้าหน้าที่นั้นเห็นว่าตนสามารถเข้าใจภาษาดังกล่าวได้</p> <p>(๒) เจ้าหน้าที่นั้นมีผู้ร่วมงานที่มีความรู้ในภาษาดังกล่าว</p>
๕๙	<p>ผู้ประกอบการพาณิชย์กิจประสงค์จะขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชย์กิจ แต่ใบทะเบียนพาณิชย์สูญหาย และไม่มีบัตรรับรองสำเนาใดๆ เป็นหลักฐานมาแสดง กรณีนี้จะมีแนวทางปฏิบัติอย่างไร</p>	<p>๑. นายทะเบียนพาณิชย์จะต้องดำเนินการสืบค้นแฟ้มทะเบียนหรือต้นขั้วใบทะเบียนพาณิชย์ เพื่อเป็นหลักฐานว่าได้จดทะเบียนพาณิชย์ไว้ และบันทึกถ้อยคำของผู้ประกอบการพาณิชย์กิจในคำร้องไว้เป็นหลักฐาน</p> <p>๒. ดำเนินการพิจารณาจดทะเบียนเลิก</p>

ข้อ	คำถาม	คำตอบ
๖๑	ผู้ประกอบการพาณิชย์กิจเสียชีวิต จะมีแนวทางปฏิบัติอย่างไรบ้าง	ดำเนินการจดทะเบียนเลิกผู้ประกอบการพาณิชย์กิจโดยให้ทายาทหรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดกเท่านั้น เป็นผู้ดำเนินการ
๖๒	นายทะเบียนพาณิชย์มีอำนาจพิจารณาคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายในกี่วัน	กฎหมายไม่ได้กำหนดระยะเวลาไว้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ การกำหนดระยะเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติราชการของแต่ละหน่วยงานที่กำหนดไว้ สำหรับงานจดทะเบียนพาณิชย์ไม่ได้เป็นงานที่มีความยุ่งยากซับซ้อน ดังนั้นการพิจารณาคำขอจดทะเบียนจึงไม่ควรเกิน ๓๐ นาที
๖๓	การดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ มีแนวทางปฏิบัติอย่างไร	พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ มิได้ให้อำนาจแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการเปรียบเทียบปรับ ดังนั้น หากพบข้อเท็จจริงแน่ชัดว่าผู้ประกอบการพาณิชย์กิจมีความผิด ให้รวบรวมหลักฐานแล้วร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อทำการเปรียบเทียบปรับต่อไป
๖๔	ผู้ประกอบการพาณิชย์กิจเลิกประกอบการแล้ว แต่ไม่มาดำเนินการจดทะเบียนเลิก ๆ จะมีผลทางกฎหมายอย่างไร	หากไม่ยื่นจดทะเบียนเลิกภายใน ๓๐ วัน ตามมาตรา ๑๓ แห่ง พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ มีโทษปรับไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท และปรับต่อเนื่องอีกไม่เกินวันละ ๑๐๐ บาท ตามมาตรา ๑๙ จนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง
๖๕	จำนวนเงินทุนจดทะเบียนพาณิชย์ มีการจำกัดวงเงินหรือไม่ อย่างไร	ไม่จำกัด
๖๖	การยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ ได้ ณ สถานที่ใด	ผู้ประกอบการพาณิชย์กิจที่สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล หรือ อบต.ใด ให้ยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ ณ เทศบาล หรือ อบต.นั้น